

## สภาการศึกษาภูเก็ต เติมน้ำเปลี่ยนค่านิยม ครู-ผู้ปกครอง เปิดทางเลือกการเรียนรู้อิสระ สู่โลกกว้างของการประกอบอาชีพ

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.ย. 2559

“สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต”

เดินทางขยายผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกการทำงานในสายอาชีพ หลังประสบความสำเร็จจากการจัดมหกรรมเปิดโลกสัมมนาชีพ จนทำให้อัตราการเรียนต่อในสายอาชีพของเด็กมัธยมในจังหวัดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เตรียมพร้อมพลังคนภูเก็ตจัด “มหกรรมเปิดโลกสัมมนาชีพครั้งที่ 2” ช่วงปลายปีเพื่อขยายผลการดำเนินงานออกไปยังกลุ่มผู้ปกครอง ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการเรียนรู้ของบุตรหลานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

นายบัณฑิต ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต

เปิดเผยว่าจากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีความต้องการแรงงานในสายอาชีพมากกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี ในขณะที่รายได้แทบไม่มีความแตกต่างกัน และมีแนวโน้มว่าผู้ที่จบในสายอาชีพจะมีรายได้ที่สูงกว่าเสียด้วยซ้ำ

“ที่ผ่านมาเราได้พยายามที่จะปรับทัศนคติของผู้ปกครองให้เห็นว่าการเรียนรู้ในยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเรียนแต่สายสามัญ สายอาชีพก็สามารถจบปริญญาได้ ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน มีการพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้และความเข้าใจในการแนะแนวการศึกษาให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงในการจัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมนาชีพเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดประสบการณ์ตรงการเรียนรู้อิสระในเรื่องของอาชีพ รู้จักตนเอง รู้จักต้นทุนของครอบครัว รู้ตลาดแรงงานในท้องถิ่น วางแผนชีวิตในการศึกษาต่อระดับมัธยมปลายหรือในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม”

“ซึ่งจากการจัดงานพบว่าได้ทำให้ผู้เรียนมีข้อมูลสำหรับวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตได้มากถึงร้อยละ 81.04 มีความสนใจในเรื่องของอาชีพถึงร้อยละ 78.70 ซึ่งผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือตัวเลขอัตราการเข้าเรียนต่อในสายอาชีพของเด็กมัธยมต้นในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ในเทอมการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากโลกในจินตนาการมาสู่โลกของความเป็นจริง” นายบัณฑิต ระบุ

ปัจจุบันสภาการศึกษาภูเก็ตอยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือการแนะแนวอาชีพเพื่อมอบให้กับครูแนะแนวทุกสังกัดในพื้นที่ และเตรียมที่จะจัด “มหกรรมเปิดโลกสัมมนาชีพครั้งที่ 2” ในช่วงปลายปีนี้เพื่อขยายผลการดำเนินงาน “โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายใต้ โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ หรือ Area-Based Education (ABE) เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด.